

Sinh Hoạt, Thông Tin và Liên Lạc Cộng Đoàn

CHÚC MỪNG RỬA TỘI:

- Cháu Clara Chu An Nhiên (Buxtehude)
- Cháu Peter Đình Nguyễn Danny (Göttingen)

đã được rửa tội tại Hamburg và Göttingen trong 10 và 11. Cộng Đoàn mến chúc Cháu Clara An Nhiên và và Peter Danny luôn mạnh khỏe, hưởng tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và của các Thánh Quan Thầy.

CHÚC MỪNG HÔN PHỐI:

- AC **Phaolô Phạm Văn Bình** và **Nguyễn T. Thu Hà** (Hannover)
- AC **Nicôla Trương Văn Thân** và **Anna Nguyễn T. Bích Sương** (Hamburg)
- AC **Phạm Tuấn Anh** và **Anna Lương Thị Hương** (Göttingen)
- AC **Giuse Trần Bảo** và **Nena Phạm T. Thùy Dương** (Hamburg)

đã và sẽ lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối vào tháng 10, 11 và 12. Nguyên xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy tình yêu xuống các Đôi Tân Hôn.

Kính chúc quý Anh Chị trăm năm hạnh phúc.

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 25 Năm HÔN PHỐI:

- ÔB **Giuse Phạm Đình Quang** và **Têrêsa Phạm Kim Anh** (Ahrbergen)
- ÔB **Đôminik Huỳnh Thanh Bình** và **M. Mađalêna Huỳnh T.P. Lan** (Göttingen)

đã mừng kỷ niệm Ngân Khánh Hôn Phối vào tháng 8 và 10 tại Ahrbergen và Göttingen. Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức chia sẻ niềm vui và xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân và chúc lành cho quý Ông Bà và các con.

Phép Lành Giáng Sinh của Đức Giáo Hoàng: vào ngày 25.12.2018 lúc 12 giờ trưa Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ban Phép Lành Giáng Sinh cho thành Rôma và mọi người trên toàn thế giới (**Urbi et Orbi**) qua đài truyền hình ARD và ZDF. Vào dịp Tết Dương Lịch, 01.01.2019 Ngài cũng ban phép lành cho Năm Mới 2019 lúc 12g.

Hành Hương Giáo Đô Rôma 2019: Chương trình Hành Hương đã lên khuôn với 11 ngày. Đã hết chỗ ghi danh cho 54 Tham Dự Viên.

- Thời gian: **15.4.2019 - 25.4.2019**

- Giá tiền: **870 €** cho toàn chuyến đi gồm ăn sáng và ăn tối (*im Doppelzimmer*)

Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg hát lễ cho GX Đức St. Joseph vào Chúa nhật, 25.11.2018 lúc 10g dịp tổ chức hội chợ Weihnachtsbasar. Năm nay GX St. Joseph trích 20% tiền lời giúp GH Việt Nam ở Miền Bắc. Cộng Đoàn Việt Nam đóng góp phần ăn gồm chả giò và mì xào. *DANKE cho công sức của mọi bàn tay đóng góp!*

Khóa học Giáo Lý Tân Tòng tại Hamburg: Hiện nay đã có 3 Tân Tòng tại Hamburg muốn tìm hiểu về đạo Công Giáo. Nếu ai muốn ghi danh theo học khóa Giáo Lý dành cho người lớn này, xin vui lòng liên lạc với Lm. Tuyên Úy. Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 01.2019 và sẽ không nhận người vào học giữa chừng. Sau 6 tháng học Giáo Lý thì mới có thể Rửa Tội gia nhập vào đạo Công Giáo.

Đóng góp dịp Tam Nhật Tĩnh Tâm 2018 tại Hamburg: Sau 3 ngày sinh hoạt, cầu nguyện, nghe dẫn giải Lời Chúa vào đầu tháng 10, Cộng Đoàn Bắc Đức đã hưởng về Giáo Hội Việt Nam trong dịp mừng 30 Năm Phong Thánh cho 117 Vị Thánh Tử Đạo VN. Với đề tài **ĐỨC TIN - TỬ ĐẠO** dưới sự hướng dẫn của cha Phaolô Phan Đình Dũng và cha Tuyên Úy đã giúp mọi người nhìn ra cuộc sống đức tin trong đời thường hằng ngày của mình. Kết thúc cuộc Tĩnh Tâm là đại lễ mừng Thánh Quan Thầy Giuse Khang với Đức Cha Phụ Tá Hans-Joche Jaschke. Cuộc rước kiệu chung quanh nhà thờ với nắng đẹp đã gây ấn tượng tốt cho người Đức lẫn người Việt. Ngày kết thúc mọi người đã rộng tay đóng góp giúp vào các mục như sau: **1.487 €** giúp xây dựng Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương thuộc GP Hải Phòng (*góp lần thứ 3*); **700 €** giúp Người Cùi và các Trẻ Em Khuyết Tật ở miền Bắc.

Cộng Đoàn Hamburg chân thành cảm ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em!

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg đã tưởng nhớ và tôn vinh **Cha Rembert Panther** vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, 02.12.2018. Một lễ nghi trang trọng vào lúc đầu Thánh Lễ: niêm hương và hơn 300 ngọn nến nhỏ đã được mọi người thắp lên trước bức hình chân dung của Cha Panther, cùng lúc Ca Đoàn Thánh Linh hát bài tiễn biệt đã làm cho nhiều tâm hồn thổn thức và có cả những giọt lệ nhớ thương đến Vị Đại Ân Nhân của người Công Giáo VN ở Hamburg. Thay cho những vòng hoa, Cộng Đoàn quyên góp được **1.000 €** cho dự án giúp việc truyền giáo của cha Rembert Panther. Người cháu gái của cha lên nhận và chuyển đi theo ý nguyện của ngài. *Chúng con cảm ơn Chúa đã gửi cha Rembert Panther đến với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg.*

Đại Giới trẻ Thế Giới 2019 tại Panama: sẽ diễn ra từ ngày 22.01 đến 27.01.2019 với chủ đề: ***"Này tôi là tôi tớ Chúa: Tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền"*** (Lc 1,38). Vì xa cách tận bên Châu Mỹ Latinh và dịp nghỉ hè tại Đức không nằm trong tháng 01, nên nhiều Giới Trẻ tại Đức không thể tham gia một cách rộng rãi như mọi khi. Tất cả các Giáo phận Đức chỉ quy tụ được khoảng 2.000 tham dự viên, qua đó cho thấy số TDV từ Âu Châu đến Panama rất hạn chế. Tại Panama dự kiến chỉ tiếp đón khoảng 250.000 TDV mà thôi, chủ yếu đến từ Châu Mỹ Latinh.

TTMV - Borsum